

แนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้มาตรฐานในระดับดีมาก หรือมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกครบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ โดยให้มีการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากลไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างก้าวกระโดดเทียบได้ในระดับสากล โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 มีมติเห็นชอบ แนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นทางเลือกให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานในระดับดีมาก ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนาที่ก้าวกระโดดต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางในการนำเกณฑ์ EdPEX มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

สถาบันอุดมศึกษา	กลุ่มคณะวิชา/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ต้องมีผลการประกันคุณภาพภายในได้มาตรฐานระดับดีมาก หรือมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกครบสามได้มาตรฐานในระดับดีมาก
ผู้บริหาร	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศและให้การสนับสนุนโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกด้านและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ
การดำเนินงาน	จัดทำรายงานการประเมินตนเอง และมีคณะกรรมการตรวจประเมินด้านเกณฑ์ EdPEX และนำส่งรายงานการประเมินตนเองดังกล่าวไปไว้ในระบบ CHE QA Online
ผลการประเมิน	ต้องมีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX อยู่ในระดับ 200
ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 ปี	ในระหว่างการดำเนินการภายใน 4 ปี ต้องมีผลการดำเนินงานที่มีพัฒนาการโดยมีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX อยู่ในระดับ 300 และหากภายในระยะเวลา 4 ปี มีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX อยู่ในระดับ 350 จะมีมาตรการส่งเสริมให้เข้าสู่รางวัลคุณภาพ TQA
ข้อมูลพื้นฐาน	ต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตามรายการข้อมูลพื้นฐาน-ที่อยู่ในระบบ CHE QA Online ของสกอ.
เวลาดำเนินการ	ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
เงื่อนไข	ในระยะเวลา 4 ปี หากผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX ไม่มีความก้าวหน้า (คะแนนตามเกณฑ์ EdPEX มากกว่า 300 คะแนน) ต้องกลับมาดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองตามระบบ IQA ใน CHE QA Online
